

สถานี ก.ค.ศ. แนวปฏิบัติของ กศจ.

นำเสนอเมื่อ : 13 มิ.ย. 2559

สถานี ก.ค.ศ.

แนวปฏิบัติของ กศจ.

สวัสดิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน
ในขณะนี้ เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
จึงทำให้มีการกำหนดแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559
ที่ผ่านมา ได้มีการประชุม ก.ค.ศ.

และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีพลเอก ดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

และได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับ
กศจ. ดังนี้

1.

**การประเมินเพื่อนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น
ตำแหน่งครูผู้ช่วย** สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตาม ว
3/2559 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ จึงมีมติให้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
จังหวัดใดมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หรือมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่มีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดเดียว
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก เพียงบัญชีเดียว
ให้นำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นประกาศเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ. โดยไม่ต้องประเมิน

2. **ให้ยกเลิก คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา**

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยกเว้นสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ)

ที่กำหนดไว้ใน 3 หลักเกณฑ์ คือ ตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์ ว 16/2558 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ตามหลักเกณฑ์ ว 9/2554 และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามหลักเกณฑ์ ว 8/2549

และเพื่อให้การพิจารณาการย้ายดำเนินการสอดคล้องกับบริบทการบริหารงานบุคคลของ กศจ. จึงกำหนดแนวปฏิบัติ
ดังนี้

2.1) กรณีที่จังหวัดใดได้ดำเนินการกลั่นกรองการย้าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการยกเลิกคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย และยังไม่ได้นำเสนอ กศจ. พิจารณา
ให้ดำเนินการเสนอ กศจ. พิจารณา แต่ทั้งนี้ กศจ.
จะนำผลการพิจารณาการกลั่นกรองการย้ายมาประกอบการพิจารณาหรือไม่ก็ได้

2.2) กรณีมีปัญหาข้อขัดข้องหรือเกิดความสับสนในการพิจารณาย้ายในภาพรวมของจังหวัด
ให้เป็นดุลยพินิจของ กศจ. ที่จะพิจารณากำหนดแนวทางดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ มติของ กศจ.

เป็นประการใด ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด

การกำหนดแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะทำให้การปฏิบัติงานของ กศจ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้า

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ที่มา : [หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2559](#)